

นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม
Bansadetpittayakom School
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร

"ใจดี ไม่รับ"
ขอประกาศเจตจำนงในการบริหารงาน
ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริตอย่างโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้
พร้อมรับผิดชอบ
และต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

NO Gift Policy



การประชุมมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy

นายสันติชูชัย ชำนาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม มอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพื่อป้องกันการทุจริต ในประเด็นการไม่รับของขวัญและของกำนัล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อปลูกจิตสำนึก และเสริมสร้างวัฒนธรรมให้กับบุคลากรของโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิด จากการปฏิบัติหน้าที่ให้มีผลการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม และร่วม

กิจกรรมเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านการทุจริต โดยมอบนโยบายและเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ครูและบุคลากร ในการประชุมครูและบุคลากร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ในวันพุธ ที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๕.๓๐ น. ณ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม ดังนั้น ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและบุคลากร ของโรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคมทุกคน จะต้องไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ทั้งในก่อน ขณะหรือหลังจากการปฏิบัติหน้าที่ที่จะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างเที่ยงธรรมและไม่เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือส่งผลกระทบต่อความเป็นอิสระในการตัดสินใจให้เปลี่ยนแปลงไปในทางทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้แจ้งครูและบุคลากรทุกคน รับทราบและถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้บริหารหรือบุคลากรได้รับของขวัญและกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ให้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ เพื่อทราบและพิจารณาดำเนินการส่งคืน หากพบบุคลากรกระทำการทุจริตและประพฤติมิชอบ โรงเรียนบ้านเสด็จพิทยาคม จะใช้มาตรการทางกฎหมายดำเนินการอย่างเข้มงวด มอบทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้ไปดำเนินการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ นโยบาย No Gift Policy เผยแพร่ในสื่อออนไลน์และเผยแพร่ เพื่อเป็นช่องทางให้ผู้มาติดต่อราชการ ประชาชน และบุคลากรได้รับทราบ และให้หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ กำกับ ติดตามการปฏิบัติตามนโยบายและประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคลากรในกลุ่มสาระฯ มอบทุกกลุ่มสาระฯ รายงานผลการปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy โดยใน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ กำหนดให้รายงาน ๒ ครั้ง (มีนาคม ๒๕๖๗ และ กันยายน ๒๕๖๗) เพื่อประเมินผล และรายงานในส่วนที่เกี่ยวข้อง

